

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑	๑๐๑	นาย	ปิติวรรณ	วรรณะประทีป
๒	๑๐๒	นางสาว	อภิสร	ชัยพลเดช
๓	๑๐๓	นางสาว	บุปผา	เพชรเยี่ยม
๔	๑๐๔	นางสาว	เมธาวี	บุญณกุล
๕	๑๐๖	นาย	ก้องนเรศวร์	ชูช่วย
๖	๑๐๗	นางสาว	พิชญภา	ขาวดวง
๗	๑๐๘	นางสาว	ชลธิชา	ชุ่มศรี
๘	๑๑๐	นางสาว	ณัฐกานต์	เจิมขวัญ
๙	๑๑๑	นางสาว	สุพัฒตรา	ไชยชนะ
๑๐	๑๑๒	นาง	อรนิตย์	สงนุ้ย
๑๑	๑๑๓	นางสาว	ณัฐกานต์	ขุนคต
๑๒	๑๑๔	นางสาว	กัญญารัตน์	พวงพวา
๑๓	๑๑๖	นาย	พงศธร	ปราบพาลา

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๑๐๕	นางสาว	สมหญิง	บัวยม	ไม่มีข้อมูลการอัปเดตวุฒิการศึกษา
๒	๑๐๙	นางสาว	นริดา	พวงแก้วมณี	วุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
๓	๑๑๕	นางสาว	วชิราภรณ์	รักชุม	ไม่มีข้อมูลการอัปเดตวุฒิการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๑	๒๐๑	นาง	ทรงพร	มีเสน
๒	๒๐๒	นางสาว	อิตติมา	ยาชะรัต
๓	๒๐๓	นางสาว	กุลกัญญา	สงมนุน
๔	๒๐๔	นางสาว	นภารัตน์	บุญเลิศ
๕	๒๐๕	นางสาว	กัญญ์วรา	หะยี
๖	๒๐๖	นางสาว	ปิยะนันท์	ก้อยสันติพานนท์
๗	๒๐๗	นางสาว	เฉลิมขวัญ	ทองพูล
๘	๒๐๘	นางสาว	เสาวดี	ศรีชูทอง
๙	๒๐๙	นาย	พงศ์พัฒน์	มูณีย์

วิธีการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก/คัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วิธีการสอบ	วัน เวลา และสถานที่สอบ	ลำดับที่	หมายเหตุ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทะเลน้อย (ชั้น ๕) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๗ ชั้น) โรงพยาบาลพัทลุง	๑ - ๑๓	ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

วิธีการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก/คัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

วิธีการสอบ	วัน เวลา และสถานที่สอบ	ลำดับที่	หมายเหตุ
ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทะเลน้อย (ชั้น ๕) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๗ ชั้น) โรงพยาบาลพัทลุง	๑ - ๙	ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เอกสารที่ต้องนำมาในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 - สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น บริญญาบัตรและระเบียบผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร **คือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗**
 - ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ในกำหนดวันปิดรับสมัครมาแทนก็ได้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
- ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลพัทลุงจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้